

Số: 6576/SYT-KHTC

Đồng Nai, ngày 23 tháng 10 năm 2020

V/v triển khai thực hiện một số
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm
trong 3 tháng cuối năm 2020

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Báo cáo số 12492/BC-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cuối 3 tháng cuối năm 2020 của tỉnh Đồng Nai;

Để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành y tế đề ra năm 2020, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2020 như sau:

1. Tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” vừa đẩy lùi dịch bệnh và phát triển kinh tế. Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Chương trình hành động số 1055/CTr-SYT ngày 09/3/2020 của Sở Y tế về Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 10/01/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020; các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2020.

2. Chủ động rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao của đơn vị trong 9 tháng đầu năm 2020, trong đó quan tâm đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch còn thấp, các công việc còn tồn đọng; trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp với phù hợp với tình hình đơn vị để tập trung triển khai thực hiện trong 3 tháng cuối nhằm đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được giao trong năm 2020, góp phần đạt các chỉ tiêu chung của ngành y tế.

3 Tiếp tục thực hiện tốt các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh, Sở Y tế về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, nhất là thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (Covid-19);

Chủ động tham mưu công tác phòng chống dịch cho Sở Y tế. Tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin truyền thông, Báo, Đài phát thanh, Truyền hình Đồng Nai...và các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh; kiểm soát chặt chẽ các nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài, tiếp tục thực hiện công tác cách ly các đối tượng theo quy định; chủ động phát hiện sớm trường hợp nghi nhiễm trong cộng đồng để cách ly, xử lý triệt để, tránh lây lan;

Đảm bảo đầy đủ cơ sở phòng, chống dịch, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế, hoá chất, thuốc men, vật dụng thiết yếu để đáp ứng kịp thời công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

4. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trong mùa mưa như Sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng... triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng... phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết; tăng cường công tác theo dõi, phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp mắc các dịch bệnh như: Cúm A (H5N1, H1N1), Zika, H7N9, MERS-CoV, Ebola và bảo đảm an toàn trong công tác tiêm chủng. Bảo đảm đầy đủ vật tư y tế, hoá chất và các loại vaccin kịp thời đáp ứng nhu cầu phòng bệnh của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

5. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm: Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là tại các bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn, thức ăn đường phố; hạn chế không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm lớn, không có trường tử vong do ngộ độc thực phẩm.

6. Tăng cường công tác khám chữa bệnh; thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại đơn vị, thu hút các đối tượng tham gia BHYT; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy trình, kỹ thuật; hạn chế tối đa các sai sót chuyên môn. Tiếp tục thực hiện Đề án đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của CBYT, hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Đẩy mạnh việc thực hiện Đề án Bệnh viện vệ tinh, Đề án 1816; thực hiện các kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu trong hoạt động chuyên môn, bảo đảm hoàn thành các kỹ thuật đã đăng ký đầu năm 2020. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến trong khám chữa bệnh.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế. Đề nghị Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Website SYT;
- Lưu: VT, KHTC.

PAnh/2020/tkhai nv 3/2020.

GIÁM ĐỐC

Phan Huy Anh Vũ